



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน กลุ่มงานวิชาการ โทร ๓๑๓๐

ที่ ยธ ๐๕๑๑(อ)/ว ๑๑

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้บัตรประจำตัวประชาชน

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี

ตามที่ กรมบังคับคดีมีหนังสือเวียน ที่ ยธ ๐๕๑๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้บัตรประจำตัวประชาชน โดยขอให้เจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้

๑. เมื่อประชาชนมาติดต่อขอรับบริการในเรื่องที่กำหนดให้ต้องมีการแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ให้เรียกตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน โดยห้ามมิให้เรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวบุคคลอื่นเพื่อประกอบคำร้องคำขอในเรื่องนั้นๆ

๒. กรณีมีความจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ห้ามมิให้เรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจัดทำสำเนาขึ้นเองจากระบบงาน โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นตรวจสอบและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และห้ามมิให้เรียกค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทำสำเนาเอกสารนั้น

เนื่องจาก สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่นร ๑๒๐๐/ว๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) โดยแจ้งให้ทราบว่ายังคงได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งยังคงเรียกขอสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน จึงขอชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการอีกครั้ง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดีกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ทราบว่า เมื่อประชาชนมาติดต่อขอรับบริการในเรื่องที่กำหนดให้ต้องมีการแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือกรณีมีความจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่ ยธ ๐๕๑๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นางอรรณญา ทองน้ำตะโก)

อธิบดีกรมบังคับคดี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์สิน กลุ่มงานวิชาการ โทร. ๑๑๗๓

ที่ ยธ ๐๕๑๑/ว. ๑๖

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้บัตรประจำตัวประชาชน

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบให้มีการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการติดต่อราชการ โดยให้ประชาชนแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข ๑๓ หลักก็สามารถรับบริการต่างๆของหน่วยงานของรัฐได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย จึงขอให้เจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้

๑. เมื่อประชาชนมาติดต่อขอรับบริการในเรื่องที่กำหนดให้ต้องมีการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียกตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน โดยห้ามมิให้เรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาเอกสาร ยืนยันตัวบุคคลอื่นเพื่อประกอบคำร้องคำขอในเรื่องนั้นๆ

๒. กรณีมีความจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ห้ามมิให้เรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจัดทำสำเนาขึ้นเองจากระบบงาน โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นตรวจสอบและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และห้ามมิให้เรียกค่าใช้จ่ายใดๆในการทำสำเนาเอกสารนั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล)

อธิบดีกรมบังคับคดี

“กรมบังคับคดีได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)
ครั้งที่ ๖ และครั้งที่ ๗ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐)”